

# CITY OF PALACIOS

P. O. Box 845 ★ PALACIOS, TEXAS 77465  
PHONE (361) 972-3605 ★ FAX (361) 972-6555

WWW.CITYOFPALACIOS.ORG



Ngày 2 tháng 4 năm 2020

## **CẬP NHẬT VỀ HÀNH ĐỘNG CHÍNH THỨC MỚI NHẤT TAKEN TRONG TRẢ LỜI CHO PANDEMIC CORONA VIRUS.**

Hôm nay lúc 2:00 chiều Thẩm phán Nate McDonald, với vai trò là Giám đốc Quản lý Khẩn cấp cho Hạt Matagorda, đã ban hành một Mái ấm toàn quận trong Lệnh Trật tự. Lệnh này đã có hiệu lực ngay lập tức và sẽ có hiệu lực vô thời hạn

Tất cả công dân của Palacios đều được hướng dẫn tuân theo lệnh mới nhất này và tuân thủ các hướng dẫn của nó. Lệnh này phù hợp với EO-GA-14 của Thống đốc Abbott và không hạn chế các dịch vụ thiết yếu được EO-GA-14 cho phép hoặc cho phép các cuộc tụ họp bị cấm bởi EO-GA-14. Lệnh này kêu gọi mỗi người dân giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với những người không cùng hộ gia đình và mỗi người trong Thành phố Palacios được hướng dẫn ở nhà trừ khi cần thiết để cung cấp hoặc nhận các dịch vụ thiết yếu của Hồi giáo theo định nghĩa của EO -GA-14 do Thống đốc Abbott ban hành.

Để trích dẫn Lệnh của Thống đốc, Lệnh điều hành này không cấm mọi người truy cập các dịch vụ thiết yếu hoặc tham gia vào các hoạt động thiết yếu hàng ngày như đi đến cửa hàng tạp hóa hoặc trạm xăng, cung cấp hoặc có được các dịch vụ thiết yếu khác, thăm công viên săn bắn hoặc câu cá, hoặc tham gia trong các hoạt động thể chất như chạy bộ hoặc đi xe đạp, miễn là các biện pháp phòng ngừa cần thiết được duy trì để giảm lây truyền COVID-19 và giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với những người không cùng hộ gia đình.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng các nhân viên thực thi pháp luật của Palacios được ủy quyền thi hành lệnh này trong phạm vi thẩm quyền của họ theo luật tiểu bang và địa phương và bất kỳ ai vi phạm Lệnh của Thống đốc đều phạm tội bị phạt với mức phạt không quá 1000 đô la và bị giam giữ ở tù với thời hạn không quá 180 ngày.

Về bản chất, Lệnh mới do Hạt Matagorda ban hành nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc tuân thủ tất cả các chỉ thị của Bang và Địa phương cũng như các hướng dẫn của CDC Liên bang. Khái niệm này rất đơn giản, ngoại trừ việc hoàn thành việc có được hoặc cung cấp các dịch vụ thiết yếu, công dân được hướng dẫn TẠO TẠI NHÀ cho đến khi có thông báo mới.

Cảm ơn bạn.

Glen Smith

Thị trưởng